



ประกาศคณะวิทยาศาสตร์

เรื่อง ผลการพิจารณาทุนโครงการด้านวิทยาศาสตร์และงานสร้างสรรค์สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
งบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนโครงการด้านวิทยาศาสตร์และงานสร้างสรรค์สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี งบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตระดับปริญญาตรี ได้พัฒนาทักษะการทำโครงการด้านวิทยาศาสตร์และงานสร้างสรรค์ และได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ

บัดนี้ ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการด้านวิทยาศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 และมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 จึงขอประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	นิสิตผู้ร่วมวิจัย	ภาควิชา	งบประมาณ
1	การพัฒนาการผลิตและใช้ประโยชน์ถ่านไม้ไผ่	อ.อุทิศกร ไชยงาม	น.ส.จารุพร ไสยสุภีย์ น.ส.ศุภนิดา ทวีพัฒน์ นายธนากร กงเพชร	ฟิสิกส์	20,000
2	เทคนิคอย่างง่ายเพื่อประติษฐานข้อผิดพลาด Ni(OH) <sub>2</sub> สำหรับประยุกต์ใช้ในตัวเก็บประจุยิ่งยวด	ผศ.ขวัญฤทัย วงศาพรม	นายสุริยา หนองแก นายคชรินทร์ ตั้งพานิช	ฟิสิกส์	20,000
3	พดกษเคมีเบื้องต้น และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากเมล็ดข้าวดำพันธุ์ไทยที่ปลูกต่างฤดู	ผศ.มณฑนา นครเรียบ	น.ส.สุนันท์ ยอดพิกุล น.ส.หนึ่งฤทัย พันธุ์เจริญ	เคมี	20,000
4	การสังเคราะห์และการศึกษาคุณสมบัติของสีย้อมที่ไวต่ออุณหภูมิ : ฟิล์มและเมมเบรน	รศ.ชาติไทย แก้วทอง	น.ส.วรรณทิพย์ แสนสิมมา นายธนพล มีสัมพันธ์	เคมี	20,000
5	วัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์เพื่อการประยุกต์ด้านการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย	อ.อรสา อินทร์น้อย	น.ส.นิภาวรรณ ขวัญอ่างทอง น.ส.ปรัชญา ชูวรรณ	เคมี	20,000
6	การทำครีมหามือจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น	รศ.ประไพรัตน์ สีพลไกร	น.ส.เขมิกา สิงห์มพันธ์ น.ส.กฤษดาพร มณีศรี	เคมี	20,000

หมายเหตุ

1. ให้หัวหน้าโครงการดำเนินการทำสัญญารับทุน พร้อมทั้งยื่นเอกสารประกอบการเบิกเงินงวดที่ 1 ดังนี้
  - 1.1 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 3 ชุด (ฉบับจริงเท่านั้น)
  - 1.2 ข้อเสนอโครงการวิจัยตาม “แบบฟอร์มทุนนิสิตระดับปริญญาตรี-64” ที่ผ่านการแก้ไขตามข้อเสนอเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ชุด (ฉบับจริงเท่านั้น)
  - 1.3 ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 3 ชุด (ฉบับจริงเท่านั้น)
  - 1.4 บันทึกรายชื่อความขออนุมัติเบิกเงิน งวดที่ 1 จำนวน 3 ชุด (ฉบับจริงเท่านั้น)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเบิกเงินทั้งหมดได้ที่ [www.science.msu.ac.th](http://www.science.msu.ac.th) แล้วดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวมายัง ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เรียง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 12 มีนาคม 2564

2. หัวหน้าโครงการต้องไม่ติดค้าง รายงานความก้าวหน้าและร่างบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ที่ส่งไปยังวารสารแล้ว (Submission) ทุกรอบปีที่ผ่านมาซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. ให้หัวหน้าโครงการปิดทุนโดยกำหนดให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 หรือตีพิมพ์รูปแบบ Proceeding ในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติหรือในระดับนานาชาติ จำนวน 1 บทความ

5. กรณีที่ท่านต้องการสละสิทธิ์การรับทุนโครงการด้านวิทยาศาสตร์และงานสร้างสรรค์ ให้ส่งบันทึกข้อความ “ขอยืนยันไม่รับทุน” มายังฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564



(ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ประมวล)  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์